

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ ๑ กค



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMS ผ่าน Web Online

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๙๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ตามที่กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ซึ่งระเบียบฯ ข้อ ๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบของหน่วยงานผู้เบิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายของระบบ หรือเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของหน่วยงานผู้เบิกที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด” และตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMS Terminal โดยใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMS และส่วนราชการที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMS Terminal ซึ่งนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS ผ่าน Excel Loader โดยใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ผ่านเครือข่าย internet นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในการขอเบิกเงินจากคลัง การรับและนำเงินส่งคลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังจึงได้พัฒนารูปแบบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ เป็นการดำเนินการผ่าน Web Online แทนการดำเนินการผ่าน Excel Loader โดยมีรหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMS ซึ่งจะมีความสะดวกและปลอดภัยเช่นเดียวกับการดำเนินการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMS Terminal ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง รับและนำเงินส่งคลังผ่าน Web Online ในระบบ GFMS ได้ ดังนี้

๑. ในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS

๑.๑ กรณีส่วนราชการดำเนินการผ่านเครือข่าย Intranet ให้เข้าเว็บไซต์ <https://webonlineintra.gfmis.go.th>

/๑.๒...



๑.๒ กรณีส่วนราชการดำเนินการผ่านเครือข่าย Internet (GFMS Token Key)
ให้เข้าเว็บไซต์ <https://webonlineinter.gfmis.go.th>

๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดทำคำสั่งหรือการมอบหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนด
ตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการทำหน้าที่บันทึกข้อมูล
ขอเบิกเงินจากคลัง อนุมัติการจ่ายเงิน นำเงินส่งคลัง และเรียกรายงานในระบบ โดยให้กำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษา GFMS Token Key และ
รหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ ๓ เดือน

๓. การมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMS เพื่อทำหน้าที่ผู้เบิก ผู้มีอำนาจอนุมัติ
การจ่ายเงินและผู้นำเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. สำหรับขั้นตอนวิธีปฏิบัติในระบบ GFMS ผ่าน Web Online ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในระบบ GFMS ผ่าน Web Online ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย
โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๒๕๖

